

อพวช. เปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และลงนามทำ MOU เปิด NSM Science Square



อพวช.เปิด “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” พร้อมลงนาม MOU กับ The Street รัชดา เปิด “NSM Science Square” ไขว้ศักยภาพประกาศตัวเป็น Hub ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถ.เลียบคลอง 5 อ.คลองหลวง ปทุมธานี อพวช.ได้ประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “สำหรับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นั้น อพวช.มุ่งเน้นตั้งใจที่จะให้เป็น Hub ศูนย์กลางความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังจะส่งเสริมผลักดัน สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียนที่ สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต”

ภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจดังนี้
โซนที่ 1 Our Home นำเสนอเรื่องราวของการก่อกำเนิดจักรวาล และโลก ไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
โซนที่ 2 Our Life แสดงถึงสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต และเขตภูมินิเวศ (Ecoregion) ของไทย

โซนที่ 3 Our King แสดงถึงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9

การเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าของ อพวช. ในครั้งนี้ ถือเป็น การเติมเต็มแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากที่ อพวช. ได้มีการเปิดให้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ , พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาก่อนหน้านี้

นอกจากนั้นในช่วงปลายของวันเดียวกัน ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) ระหว่างผู้บริหาร ของ อพวช. กับผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เพื่อเปิด “NSM Science Square” ณ บริเวณชั้น 5 ของ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ใจกลางกรุง สำหรับน้อง ๆ เยาวชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดเปิดให้บริการกลางปี 2563 โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า

“อพวช. ร่วมกับศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ในการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดพัฒนา พื้นที่รูปแบบใหม่ให้เป็น Hip Space ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับครอบครัวได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรม”

ขณะที่นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา กล่าวว่า

“การเข้ามาของ อพวช. ในครั้งนี้ ถือเป็น การเติมเต็มให้กับศูนย์การค้า ทำให้เกิดกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ ๆ ที่สนใจ ด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมสร้างกิจกรรม ซึ่งทางศูนย์การค้า ถือว่ามีความพร้อมทุกด้าน สามารถรองรับผู้มาใช้ บริการได้ 24 ชั่วโมง ซึ่งเรายินดีอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการทำงานของ อพวช.”

และในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ อพวช. ได้เปิดพื้นที่ทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ ให้เข้าชมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการส่งมอบความสุข และของขวัญปีใหม่ ปี 2563 สำหรับประชาชนทั่วไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2577 9999